



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
7 ตุลาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ทวีช่อง NBT, thailandplus, thebangkokbiznews, acnews)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. พร้อมด้วย อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมการแพทย์ และคณะผู้บริหารเยี่ยมชมการดำเนินงานรพ. กักกันแห่งรัฐทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) ณ รพ.บำรุงราษฎร์ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นต้นแบบที่มีกระบวนการงานและระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมาตรฐาน รองรับกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติรวมผู้ติดตาม โดยขณะนี้มีสถานพยาบาลเอกชนเข้าร่วมโครงการ AHQ 154 แห่ง แบ่งเป็น สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 118 แห่ง และสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 36 แห่ง มีผู้ป่วยเข้ามารักษาตัวแล้ว 701 ราย ผู้ติดตาม 522 ราย สร้างรายได้ให้กับประเทศ 29,900,000 บาท

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์มติชน

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป แถลงว่า ในประเทศอาจมีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการอยู่ในสังคม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่น คนวัยทำงาน อาจแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นต่อได้โดยไม่รู้ตัว ทุกคนต้องป้องกันตัวเองให้เป็นนิสัย หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด หรือการรวมกลุ่ม ต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่นเท่าที่จะทำได้ และลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ที่ใช้บริการผ่านไทยชนะทุกครั้ง

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สร. มอบนโยบายแก่ผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ถึงมาตรการการรับมือโรคโควิด 19 ว่า ขอให้บุคลากร สร. สวมหน้ากากอนามัย 100% เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับประชาชน เนื่องจากมีข้อมูลจากฝ่ายวิชาการยืนยันว่า การสวมหน้ากากอนามัยเป็นวัชชินประจำวันที่ป้องกันโรคโควิด19 ได้ผลที่สุด สร.จะนำเสนอฉากทัศน์และแนวทางป้องกันโรค หากเกิดการแพร่ระบาดในระลอกถัดไป พร้อมทั้งแผนรับมือ เพื่อให้ประชาชนเตรียมตัว รวมทั้งเสนอว่าสถานการณ์ใดบ้างที่ประชาชนไม่ต้องสวมหน้ากากและเป็นระยะเวลาเท่าใดที่ยังปลอดภัย เช่น ถอดหน้ากากถ่ายรูปรูปช่วงเวลาสั้นๆ เป็นต้น ส่วนแนวทางการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว ต้องเริ่มจากนักท่องเที่ยวประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำก่อน ลดวันกักตัวลง โดยจะนำเสนอตามหลักวิชาการเกี่ยวกับจำนวนวันกักตัวและประสิทธิภาพในการควบคุมโรค เพื่อสร้างสมดุลระหว่างสุขภาพกับเศรษฐกิจ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รอง นพ.สสจ.กาญจนบุรี ร่วมรายการ “NBT Central รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน” พูดคุยเรื่อง การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จ.กาญจนบุรี ขณะนี้มีการดำเนินงานเชิงรุกในพื้นที่ชายแดน เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาด และค้นหาโรคในกลุ่มประชากรเสี่ยงและสถานที่เสี่ยง เช่น แรงงานต่างด้าว และประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน ตรวจสอบเชื้อไปแล้ว 1,522 ตัวอย่าง ผลไม่พบเชื้อ

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา ,ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, สำนักข่าวอิศรา, thainews, one31, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, springnews, workpointtoday, tnthailand, thansettakij, nationweekend, businesstoday, bluechipthai, sanook, kapook, thebankokinsight, thaiPBS, acnews)

-เพจศูนย์ข้อมูล COVID-19 เผยแพร่สถานการณ์ในประเทศ วันที่ 6 ต.ค. 63 พบผู้ป่วยรายใหม่ 10 ราย เดินทางมาจาก กูเวต 2 ราย ฮองกง 3 ราย รัสเซีย 2 ราย และสหรัฐฯ 3 ราย เข้าพักในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ ผู้ป่วยสะสม 3,600 ราย รักษาหาย 3,390 ราย ยังรักษาในรพ. 151 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมคงที่ 59 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เผย นักท่องเที่ยวต่างชาติประเภท Special Tourist VISA (STV) กลุ่มแรกที่จะเดินทางเข้าประเทศในเดือน ต.ค. 1,200 คน คือ จีนและสแกนดิเนเวีย โควตาสัปดาห์ละ 300 คน ขอให้มั่นใจว่า ททท. ทำโดยมาตรการที่เคร่งครัด เพื่อไม่ทำให้ประเทศไทยอยู่ในความเสี่ยงระบาด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-รองผู้ว่าฯ ชุมพร ตรวจสอบความพร้อมเส้นทางทางแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020 สเตจที่ 3 - 4 - 5 ระหว่างวันที่ 8-10 ต.ค. 63 ซึ่งนักกีฬาจะต้องเข้ารับการกักตัว 14 วัน ในโรงแรมกักกันทางเลือก นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต่างชาติจะต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ก่อนเดินทางมาจากประเทศต้นทางภายใน 72 ชม. และต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน AOT AIRPORT ทันทีที่ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.

-คกก.โรคติดต่อ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ยังไม่ระงับการใช้ช่องทางนำเข้าส่งออกสินค้าของจุดผ่อนปรนพิเศษด้านสิงขร แต่ให้เพิ่มมาตรการคุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และให้ขนส่งสินค้าที่เส้นแบ่งแดน โนแมนด์แลนด์ ตามเดิม ใม่อนุญาตให้รถยนต์หรือบุคคลจากประเทศเมียนมา

ประเด็นข่าว

มาเข้าประเทศไทย การขนส่งให้มีการสวมชุดป้องกัน ฉีดยาฆ่าเชื้อ ตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้กล้องวงจรปิดบันทึกการขนส่งทุกขั้นตอน เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.

-ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ขยายเวลาปิดด่านเจดีย์สามองค์เพิ่มอีก 14 วัน ระหว่าง 6-19 ต.ค.2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในเมียนมายังสูงอยู่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-ที่รัฐสภา นายมโย มยีน ตาน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย และคณะ รับมอบหน้ากากอนามัย 3 แสนชิ้น เพื่อนำไปช่วยเหลือชาวเมียนมา พร้อมกล่าวขอบคุณรัฐสภาไทยที่ให้ความช่วยเหลือเมียนมาเป็นครั้งที่ 2 ระบุว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเมียนมาเกิดจากประชาชนเห็นว่ารัฐบาลควบคุมการแพร่ระบาดในช่วงแรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเกิดความชะล่าใจและไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำ แต่ขอให้ประเทศไทยวางใจ เนื่องจากรัฐบาลเมียนมาสามารถควบคุมการแพร่ระบาดบริเวณชายแดนจนมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นผลกระทบ

1.มาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, nationtv

-นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม โฆษก กมธ.ต่างประเทศ ระบุ กรณีรัฐบาลเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศเพื่อสร้างรายได้ อยากให้พิจารณาให้รอบด้าน ครอบคลุมด้านความมั่นคงและสาธารณสุขมาประกอบด้วย และอยากให้ ก.การท่องเที่ยว ก.สาธารณสุข และก.การคลัง มีความชัดเจนในมาตรการดูแลและป้องกัน รวมทั้งการเยียวยา ทั้งนักท่องเที่ยวและคนไทยในประเทศ และไม่เห็นด้วยที่ต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก 1 เดือน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ประชาชาติ

-ประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศ ภาคธุรกิจเอกชน ระบุ นโยบายและแนวปฏิบัติในการเปิดรับต่างชาติเข้าประเทศยังไม่ชัดเจน ส่วนหนึ่งมาจากการบริหารจัดการสถานการณ์โควิดของ ศบค. กับ ศบค. ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งทั้งสองชุดมีนายกฯ เป็นหัวหน้า แต่ชุด ศบค. การตัดสินใจจะมอบให้สธ. ชี้ขาด ปัญหาคือ แพทย์มีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยให้ทยอยเปิดประเทศในระดับที่สามารถควบคุมได้ และกลุ่มที่ไม่ต้องการให้เปิดประเทศ ประกอบกับผู้บริหารระดับสูงในสธ. เพิ่งมีการปรับเปลี่ยน อาจต้องรอดูว่านโยบายจะสร้างสมดุลมาตรการป้องกันโควิดกับการแก้วิกฤตเศรษฐกิจอย่างไร

2.ยาด้าน HIV ไม่มีผลต่อการรักษาโรคโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-ม.ออกซ์ฟอร์ด เผยแพร่งานวิจัยผ่านวารสารการแพทย์ เดอะ แลนเซต ว่า ยาด้านไวรัส HIV ไม่มีผลต่อการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 โดยกลุ่มผู้ป่วยโควิดที่ได้รับยาด้านไวรัส HIV มีอัตราการเสียชีวิตไม่ต่างกับกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาตามปกติ

3.โควิด-19 แพร่ได้ไกลกว่า 6 ฟุต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ

-ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งสหรัฐฯ ปรับแก้คำเตือนเกี่ยวกับการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ว่า บางครั้งไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด 19 อาจฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศได้นานหลายชั่วโมง และมีหลักฐานยืนยันว่าผู้ป่วยโควิด 19 สามารถแพร่เชื้อสู่บุคคลอื่นได้ไกลกว่า 6 ฟุต หากอยู่ในสถานที่ปิดและอากาศไม่ถ่ายเท

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจ, MCOT, JS100, sanook)

-WHO คาดว่า ประชากร 800 ล้านคนทั่วโลกอาจติดโควิดแล้ว ประชากรโลกส่วนใหญ่ยังคงเผชิญความเสี่ยงจากไวรัสโควิด 19 โดยจำนวนผู้ติดเชื้อกำลังเพิ่มขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในยุโรปและแถบตะวันออกของเมดิเตอร์เรเนียน แต่สถานการณ์ดีขึ้นในแอฟริกาและแปซิฟิกตะวันตก สำหรับประเทศที่เข้าร่วมโครงการ COVAX อาจได้รับวัคซีนต้านโควิด 19 ในช่วงปลายปีหน้า

-เมียนมา ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าภายใน 7 วัน เร็วกว่าประเทศอื่นที่มียอดผู้เสียชีวิตมากกว่า 5 คน

-มาเลเซีย นายกฯ กำลั้งักตัวเอง 14 วัน และเตรียมประกาศล็อกดาวน์เฉพาะพื้นที่ที่แพร่ระบาดหนัก เพื่อไม่ให้กระทบต่อเศรษฐกิจ ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 691 ราย มากที่สุดนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาด รวมผู้ติดเชื้อ 13,504 ราย เสียชีวิต 141 ราย

-อินโดนีเซีย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,056 ราย ยอดสะสม 311,176 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 121 ราย รวมผู้เสียชีวิต 11,374 ราย

-ฟิลิปปินส์ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 2,093 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 25 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 326,833 ราย สูงสุดในอาเซียน และเสียชีวิต 5,865 ราย

-สปป.ลาว ผู้ป่วยสะสมคงที่ 23 ราย รักษาหายแล้ว 22 ราย ได้เก็บตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด 723 ตัวอย่าง ในจำนวนนี้มีแรงงานชาวลาวเดินทางมาจากไทย 11 ตัวอย่าง จากจีน 2 ตัวอย่าง ผลไม่พบผู้ติดเชื้อ

-ฮ่องกง ควบคุมการระบาดระลอก 3 ได้แล้ว มีผู้ติดเชื้อเกือบ 4,000 ราย เสียชีวิต 98 ราย ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า มีโอกาสเกิดระบาดระลอก 4 ปลายปีนี้ เพราะยังติดเชื่อในชุมชนแบบหาที่มาไม่ได้ ผู้คนมีกิจกรรมทางสังคมเพิ่มขึ้น และมีการจับคู่ท่องเที่ยวแล้ว โรงเรียนมีความเสี่ยงติดเชื้อสูง

ประเด็นข่าว

เหมือนบ้านพักคนชรา หอพัก และที่พักตามไซต์ก่อสร้าง เพราะคนหนาแน่นใกล้ชิดกันในที่ปิดเป็นเวลานาน แม้สวมหน้ากากอนามัย และนักเรียนที่ติดเชื้อไม่แสดงอาการจะกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อขนาดใหญ่ ทำให้คนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุติดเชื้อได้

-**สหรัฐฯ** สั่งปิดโรงเรียนและธุรกิจที่ไม่จำเป็นเร่งด่วน 9 พื้นที่ของนครนิวยอร์ก หลังผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่วนประธานาธิบดี ได้ออกจากศูนย์การแพทย์ทหารกลับทำเนียบขาวแล้ว หลังรักษาอาการป่วยโควิด 19 ใน รพ. 3 วัน ส่วนภรรยาซึ่งถูกกักตัวจนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าหายดีพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลพัฒนา ยา วัคซีน และเทคโนโลยีรักษาโรคได้

-**อินเดีย** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 61,267 ราย ยอดสะสม 6,685,082 ราย เสียชีวิตรายใหม่ 884 ราย ยอดสะสม 103,569 ราย

-**บราซิล** ประกาศขยายเวลาคำสั่งห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศทั้งทางบกและทางน้ำ

-**อิตาลี** ผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่ม 2,578 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 325,329 ราย เสียชีวิตรวม 35,986 ราย

-**ฝรั่งเศส** ผู้ติดเชื้อรวม 601,971 ราย เสียชีวิต 31,952 ราย ยกระดับควบคุมสูงสุด โดยรัฐบาลกำลังวางแผนปิดบาร์ในกรุงปารีส ฟิตเนส โรงยิม 2 สัปดาห์ และกำหนดข้อจำกัดอื่นในพื้นที่เพื่อควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อและหลีกเลี่ยงการล็อกดาวน์ครั้งที่ 2

-**อิหร่าน** มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 4,000 รายภายในวันเดียว สูงสุดนับตั้งแต่ระบาด

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 36,006,697 ราย เพิ่มขึ้น 285,309 ราย เสียชีวิต 1,053,451 ราย เพิ่มขึ้น 4,965 ราย หายป่วย 27,110,813 ราย โดยสหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 7,716,724 ราย รองลงมา อินเดีย 6,754,179 ราย บราซิล 4,970,953 ราย รัสเซีย 1,237,504 ราย โคลอมเบีย 868,808 ราย

นโยบายปลัดสร. ปี 2564

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชนออนไลน์)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สร. แถลงนโยบายอย่างเป็นทางการต่อผู้บริหาร สร.ทั่วประเทศผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ว่า มีนโยบาย 9 ข้อที่จะต้องผลักดันคือ 1.ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง เน้นส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคมากกว่าการรักษา 2.เศรษฐกิจสุขภาพ เพิ่มมูลค่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริการ เพื่อเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 3.การส่งเสริมสมุนไพร กัญชา กัญชง ให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคุณค่าทางการแพทย์ 4.สุขภาพวิถีใหม่ (New Normal) 5.การรับมือการระบาดของโควิด 19 รอบใหม่ 6.ระบบบริการก้าวหน้า ผลักดัน 30 บาทรักษาทุกที่ 7.ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 8.ธรรมาภิบาล เป็นกระทรวงสีขาว ป้องกันการทุจริต โปร่งใส ประโยชน์ของประชาชน และ 9.องค์กรแห่งความสุข

อาหารสำหรับเด็กปฐมวัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ JS100, thebangkokinsight, thailandplus, เนชั่นทีวี, เชียงใหม่นิวส์

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย ระบุ เด็กปฐมวัยควรมีเวลาในการกินอาหารที่เหมาะสมต่อมื้อไม่ต่ำกว่า 30 นาที เพื่อให้สามารถเคี้ยวได้ละเอียดก่อนกลืน หากเคี้ยวไม่ละเอียดอาจทำให้อาหารติดหลอดลมเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ เด็กที่มีเวลากินอาหารน้อยเกินไปจะเกิดการเลือกกิน อาจไม่กินผัก ผลไม้ หรือดื่มนมน้อยลง การกินอาหารน้อยกว่าความต้องการของร่างกายทำให้อ่อนเพลีย หงุดหงิด อารมณ์เสีย ไม่มีสมาธิในการเรียน อาจถึงขั้นหน้ามืดเป็นลมได้ ควรกินอาหารให้หลากหลายครบ 5 หมู่ ควบคุมการออกกำลังกาย และนอนหลับให้สนิท 9 - 11 ชั่วโมงต่อวัน

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, thailandplus, ไทยรัฐ

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงประเด็นถ่ายเป็นเลือดสัญญาณเตือนโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ว่า ข้อเท็จจริงจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่า การถ่ายเป็นเลือดถือเป็นหนึ่งในสัญญาณเตือนโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ซึ่งมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมกรดสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รับประทานเนื้อแดงเนื้อแปรรูปเป็นประจำ อาหารกากใยน้อย อาหารปิ้งย่าง ร่มควัน ขาดการออกกำลังกาย เป็นต้น สัญญาณเตือนที่พบบ่อย ได้แก่ ถ่ายอุจจาระมีมูกปนเลือดหรืออาจถ่ายเป็นเลือดสดๆ มีอาการท้องผูกสลับท้องเสีย ถ่ายอุจจาระบ่อยครั้ง/ถ่ายไม่สุด ขนาดของลำอุจจาระเล็กลง และมีอาการปวดท้อง แน่นท้อง ท้องอืด จุกเสียด การป้องกันโดย ปรับพฤติกรรมงดการดำรงชีวิตและหมั่นสังเกตการขับถ่าย หากพบความผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์ สามารถตรวจคัดกรองได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกด้วยวิธีการตรวจหาเม็ดเลือดแดงแฝงในอุจจาระ

เตือน Benadryl challenge

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผจก.ออนไลน์, ฐานเศรษฐกิจ, มติชนออนไลน์, เนชั่นทีวี, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ข่าวสด, MCOT, thaiquote, New18, thailandplus, thebangkokinsight, thaipbs)

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. ระบุ ตามที่พบรายงานผู้เสียชีวิตจากการเข้าร่วม Benadryl challenge ผ่านแอปพลิเคชัน TIKTOK พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรระวังบุตรหลานไม่ให้ลอกเลียนแบบเด็ดขาด เพราะยา Benadryl เป็นยาบรรเทาอาการโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนบนและอาการหวัด จัดเป็นยาอันตราย ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น หากรับประทานเกินขนาด อาจเกิดหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ หายใจลำบาก หัวใจหยุดเต้น และถึงขั้นเสียชีวิตได้

ประชุม ASEAN Health Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle ครั้งที่ 6

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เชียงใหม่นิวส์, thailandplus

-นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมฯ ในฐานะ Country Coordinator ของ ASEAN Health Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle ของ ก.สาธารณสุขไทย จะจัดการประชุม 6th Meeting of ASEAN Health Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle ฝ่ายไทย ผ่านระบบ Video

ประเด็นข่าว

Conference หรือการดำเนินงาน 7 ประเด็นสุขภาพ ประกอบด้วย โรคไม่ติดต่อ การป้องกันการบริโภคแอลกอฮอล์และยาสูบ การป้องกันการบาดเจ็บ การป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมด้านสุขภาพจิต การส่งเสริมด้านผู้สูงอายุสุขภาพดี และการส่งเสริมด้านโภชนาการและการบริโภคที่ดี ร่วมกับ 10 ประเทศอาเซียน และจะเป็นผู้แทนประเทศไทยนำเสนอในการประชุมประจำปีของ ASEAN Health Cluster 1 ในปีนี้ ซึ่งประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และสำนักงานเลขาธิการอาเซียนต่อไป

กรมเห็นชอบจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ (INNnews, New18, กรมประชาสัมพันธ์, MCOT, อินโฟเควสท์)

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมกรม. เห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สถาบันทางการแพทย์ และสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาพรวมของประเทศระยะยาวประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ คือ 1.การสร้างความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ 2.การสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพ และ 3.การลดความเหลื่อมล้ำของการให้บริการและสถานพยาบาล โดยใช้งบประมาณดำเนินการรวม 62,623 ล้านบาท ทั้งนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์จะแบ่งเครือข่ายเป็น 6 ศูนย์ ตามเขตพื้นที่การปกครองของ ก.มหาดไทย

ทุจริตบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ จับกระแส

-กล่าวว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป ปัญหาการขอใบส่งตัวกรณีต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลนอกสิทธิของผู้ป่วยบัตรทองจะได้รับการแก้ไข ขณะเดียวกัน ประชาชนที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งจะได้รับใบรับรองและประวัติหรือโค้ด สามารถไปรับบริการที่ใดก็ได้ และสามารถย้ายหน่วยบริการและใช้สิทธิได้ทันที ทั้งหมดเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของ รมว.สธ.ที่ต้องการยกระดับผู้มีสิทธิบัตรทอง พัฒนาระบบบริการ ช่วยลดขั้นตอน

ทีมแพทย์ รพ.อุดรธานีต่อแขนเด็กสำเร็จ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์), เว็บไซต์(TNNthailand, ไทยโพสต์, ข่าวสด, บ้านเมือง, ผจก.)

-นพ.วิเชียร รุ่งฉัตรธรรม รก.ผอ.รพ.อุดรธานี พร้อมคณะ แดงลงข่าวความคืบหน้ากรณีน้องแมนยู อายุ 9 ขวบ ตาซ้ายบอดแต่กำเนิด ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนแขนขาซ้ายขาด เข้ารับการรักษาตัวที่รพ.เลย และส่งต่อรพ.อุดรธานี แพทย์ได้ผ่าตัดดุกเงิน ยึดตรึงกระดูก ต่อเส้นประสาท เส้นเอ็น และหลอดเลือดใหญ่ โดยผู้ป่วยมีอาการดี แผลยังไม่มีการติดเชื้อ อยู่ระหว่างการดูแลอย่างใกล้ชิด ส่วนกรณีค่ารักษาพยาบาล 105,000 บาท ที่ น.ส.กิริตากร มะระครอง อายุ 28 ปี จนท.รพ.สต.แห่งหนึ่งใน จ.เลย ได้โพสต์ขอความช่วยเหลือ ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง ที่ต้องจ่ายจริงคือ 22,302 บาท เพราะรถที่ประสบอุบัติเหตุไม่มี พ.ร.บ. สำหรับเงินบริจาค 1,268,418.45 บาท ครอบครัวจะมอบให้รพ. 2 แสนบาท แต่รพ.ไม่ขอรับ

ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน จ.สมุทรปราการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ

-รพ.สต.เมืองใหม่บางพลี จัดโครงการตรวจคัดกรองตรวจสุขภาพให้กับประชาชน ทั้งวัดความดันโลหิต ตรวจเลือด ตรวจโรคเบาหวาน ชั่งน้ำหนัก วัดปริมาณไขมันและน้ำตาลสะสม วัดระบบการทำงานของไตและอวัยวะต่าง ๆ

ข่าวปลอม ผลิตภัณฑ์เบอร์รี่ฟื้นฟูการมองเห็น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.ออนไลน์

-ตามที่มีข่าวเรื่อง ผลิตภัณฑ์เบอร์รี่ เอซอี และ Vizumin ช่วยฟื้นฟูการมองเห็น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ อย. พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ